



ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โดยมีกำหนดการประเมินฯ ในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นั้น

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตามแนบท้ายประกาศนี้

โดยผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ต้องเข้ารับการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร	วัน เวลาและสถานที่	หมายเหตุ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ - ประเมินการใช้โปรแกรม Microsoft Office และที่เกี่ยวข้องกับงาน (สอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน)	วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องดาวเรือง ชั้น ๔ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร	<u>ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน</u> เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. <u>ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ</u> เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ การใช้โปรแกรม Microsoft Office และที่เกี่ยวข้องกับงาน (สอบปฏิบัติ) ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และทางเว็บไซต์ <http://mdo.moph.go.th> โดยผู้ผ่านการประเมินดังกล่าว จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประวิตร ศรีบุญรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

บัญชีแนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๑	นายวัชระ คนหาญ	
๑๒	นางสาวพัชญา ไกยวงศ์	
๑๗	นางสาววลัยรักษ์ สุวรรณไตรย์	
๑๘	นางสาวนงศ์ลักษณ์ มุ่งงาม	
๒๐	นางสาวนฤมล กงนะ	

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๓	นางสาวกิตติยาภรณ์ โกมุทพงษ์	
๐๖	นางสาววราภรณ์ ภาคภูมิ	
๓๖	นางสุจินตนา ศรีอุบล	
๔๕	นายนรินทร์ ฤทธิโย	
๔๙	นางสาวหทัยทิพย์ เลาหวีโรจน์	
๕๐	นางสาวกฤติกา พิกุลศรี	

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวกานูมาศ คนดี	
๐๓	นายอนุพงษ์ แผล่งสนาม	

หมายเหตุ

๑. รายชื่อประกาศตามลำดับเลขประจำตัวสอบ
๒. ผู้เข้าสอบทุกรายต้องแจ้งข้อมูลกิจกรรมและการเดินทาง ๑๔ วัน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ก่อนเข้าทำการสอบ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เช่น ผลการตรวจร่างกาย ผลการได้รับวัคซีน เป็นต้น หากตรวจพบภายหลังว่าผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตาม/หรือฝ่าฝืนแนวทางฯ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบ และจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
๓. และต้องปฏิบัติตามแนวทางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T-A คือการเว้นระยะทางสังคม อย่างน้อย ๑ เมตร สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ/หรือ “หมอชนะ”
๔. ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดนเป็นสุภาพชน
๕. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะฯ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ หากภายหลังปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศรับสมัครแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการดังกล่าว และให้ใช้ปากกาในการทำข้อสอบเท่านั้น
๖. ผู้เข้าต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากพบว่าโทรศัพท์มือถือดังหรือสั่น หรือเป็นเสียงดังปลุก ก็ตาม ผู้เข้าสอบจะถูกระงับการสอบในทันที และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
๗. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงก่อนกำหนดเวลาสอบ ๓๐ นาที และเข้าห้องสอบได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมห้องสอบแล้ว กรณีผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๘. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ ออกจากห้องสอบได้หลังจากเริ่มการสอบไปแล้ว ๖๐ นาที

